

Số 124 /BC- MT-BTT

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết 5 năm (2016- 2021) công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định

(Tại kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ tỉnh, 5 năm qua (2016-2021), Ủy ban MTTQ các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo một số kết quả nổi bật sau:

I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

5 năm qua (2016-2021), tỉnh Nam Định đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp, hiện đại; thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đã có nhiều dự án đầu tư đi vào hoạt động; công tác Quốc phòng - An ninh được tăng cường; công tác xây dựng Đảng được coi trọng; việc chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp có tiến bộ; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được thực hiện theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao; công tác tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Một số đề xuất, kiến nghị của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên được giải quyết, đáp ứng cơ bản nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện, nhân dân tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng ở một số lĩnh vực như: một số dự án đầu tư tiến độ còn chậm, kéo dài; sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra mức tiêu thụ kém hoặc không tiêu thụ được đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân; Vai trò của HTX nông nghiệp đối với sản xuất nông nghiệp rất hạn chế, tình trạng nông dân bỏ ruộng có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương; tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp; Tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhảm chất độc hại, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả thấp. Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có tiến bộ nhưng hiệu lực, hiệu quả còn thấp nhất là lĩnh vực quản lý đất đai. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, cử tri kiến nghị nhiều lần, thậm chí kéo dài nhiều năm... gây bức xúc trong nhân dân. Cử

tri mong muốn và đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ tới, phản ánh đầy đủ các ý kiến của cử tri và nhân dân đến các cấp chính quyền, góp phần hoàn thiện các thể chế, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

II. MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên chú trọng tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác đối ngoại nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân, các tôn giáo phát huy giá trị văn hóa, hướng thiện phù hợp với truyền thống dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”¹; phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương các khu dân cư tiêu biểu; tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng chính sách tôn giáo, dân tộc để hoạt động trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tăng cường đồng thuận xã hội.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể các cấp cùng dự sinh hoạt ở khu dân cư, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo... Thông qua việc tổ chức Ngày hội mỗi quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân ngày càng gắn bó, thân thiết, gần gũi².

2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

¹ Hàng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện để chức sắc, đồng bào có đạo tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo thuần tuý và tổ chức các đoàn đi thăm và chúc tết Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Tòa giám mục Bùi Chu, Hội thánh Tin Lành, đi thăm, chúc mừng một số chức sắc các tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản, lễ Noel.

² Hàng năm, MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Qua đó biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua ở địa phương. Các hoạt động trong ngày hội diễn ra phong phú, sinh động với nhiều hình thức như: thăm hỏi các gia đình chính sách, Mẹ VNAH, liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao... được đông đảo các gia đình và nhân dân ở KDC tham gia; nhiều KDC đã tổ chức bữa cơm đại đoàn kết như huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án nhân sự cấp ủy Đảng các cấp...

MTTQ các cấp đã phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp. Công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới về nội dung và hình thức: tăng số cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực mà đại biểu quan tâm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, phản ánh với HĐND, các cơ quan hữu quan ở địa phương³. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự án luật, pháp lệnh, nhất là các dự án luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trước các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV..., đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tham gia các kỳ họp của HĐND, các phiên họp của UBND theo luật định, tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết tại các Kỳ họp của HĐND, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân, tôn giáo để phản ánh với Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề còn bất cập trong đời sống kinh tế, xã hội của địa phương. Tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát theo kế hoạch, tập trung giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, phối hợp đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện quán triệt, học tập, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền⁴. Tích cực triển khai thực hiện Pháp lệnh

³ 5 năm 2016- 2021, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 9.681 cuộc tiếp xúc cử tri. Trong đó: 81 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội với 13.650 lượt cử tri tham dự; 9600 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, với 982.445 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận 7.886 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

⁴ Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã Ban hành các Kế hoạch về giám sát và chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan giám sát: Việc thực hiện Luật tiếp công dân; giám sát việc công khai kết luận và kết quả thực hiện kết luận thanh tra; việc thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn "Quỹ cứu trợ" theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện tiêu chí số 17 về "Môi trường và an toàn thực phẩm" trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới; việc rà soát, chi trả các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia cùng các đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trước mỗi kỳ họp. Tham gia kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đối với người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh, một số nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố. Phối hợp tham gia đoàn giám sát liên ngành về việc thực hiện Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và Quy chế dân chủ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với sở Nội vụ, Hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục triển khai chương trình phối hợp đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân về dịch vụ hành chính công của chính quyền của tỉnh.

dân chủ ở xã, phường, thị trấn và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở nhiều địa phương cơ sở đã triển khai thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” góp phần tích cực trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các cấp trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công tác gắn với mục tiêu của chương trình đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình chính trị, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp⁵, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân...

3. Vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được bổ sung, đổi mới về nội dung và phương thức triển khai phù hợp với các loại hình khu dân cư, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, mang tính toàn dân, toàn diện, được thực hiện ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh, trở thành “Ý Đảng - lòng dân”. MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Trong chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, các tổ chức thành viên nhất là các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, kịp thời lồng ghép các nội dung thực hiện Cuộc vận động vào chương trình công tác, những phong trào thi đua lớn của tổ chức, coi việc triển khai thực hiện những nội dung của Cuộc vận động là nhiệm vụ lớn, trọng tâm hàng năm nhằm phát động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả Cuộc vận động⁶. Tổ chức tập huấn công tác thanh

Thực hiện Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Được sự nhất trí và chỉ đạo Ban Thường trực Tỉnh ủy, sau khi đã thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ để triển khai trong hệ thống và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh.

⁵ Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận được gần 300 đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh của người dân gửi đến. Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ đã chuyển đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

⁶ Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy vai trò của đoàn viên, công đoàn cơ sở xã, thị trấn trong tham gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020” của Liên đoàn lao động tỉnh; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ Nam Định thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân tỉnh; phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ

tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mọi nguồn lực của Nhà nước và cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới⁷.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội trong các năm qua được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai sâu rộng, đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm hưởng ứng, tham gia. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” của dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công và thân nhân người có công tích cực tham gia tuyên truyền và vận động nhân dân ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, người nhiễm chất độc hóa học, người có hoàn cảnh khó khăn⁸....

Năm 2020, Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và việc tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2020, ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện và đạt kết quả tốt⁹.

quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; phong trào “Tuổi cao, gương sáng của Hội Người Cao tuổi, phong trào “Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học” của Hội Khuyến học tỉnh. Các tổ chức thành viên khác của Ủy ban MTTQ tỉnh đều có những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Đến nay toàn tỉnh có 1.145 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận lần đầu cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... 3.329 KDC xây dựng được hương ước, quy ước trong đó có 3.289 hương ước, quy ước được phê duyệt, 2.637 KDC văn hóa, 527.039 gia đình được công nhận văn hóa. Một số đơn vị đã triển khai thực hiện tốt như: MTTQ huyện Hải Hậu; Mỹ Lộc; Giao Thủy và Thành phố Nam Định, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh.

⁷ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện các huyện và thành phố trong tỉnh đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất và ngày công lao động để làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp, xây mới trường học, nhà văn hóa, trạm y tế trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Trong 05 năm, tổng số quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được 36,974 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 13,598 tỷ đồng, sửa chữa 367 nhà với tổng số tiền 1,75 tỷ đồng, giúp phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng, giúp học sinh nghèo 687 triệu đồng. Điển hình như các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy; Nghĩa Hưng Xuân Trường Trực Ninh và Thành phố Nam Định..

⁹ Kết quả toàn tỉnh đã vận động được số tiền 6 tỷ 432 triệu đồng (trong đó cấp tỉnh: 934,7 triệu đồng, cấp huyện: 5 tỷ 498 triệu đồng) và các hiện vật, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở y tế chuyển toàn bộ số tiền 934,7 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để mua hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thành ủy để xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền vận động được mua sắm trang thiết bị y tế và hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của 106 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền trên 3 tỷ 041 triệu đồng và nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm của nhiều tập thể và cá nhân đến trực tiếp ủng hộ đồng bào miền Trung. Tiêu biểu như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Phật giáo tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Cục thuế tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh... Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã đã tiếp nhận được trên 16 tỷ 472 triệu đồng và nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm. Tiêu biểu như thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, huyện Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy... Số tiền tiếp nhận được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh, Đường sắt Hà Ninh kịp thời chuyển tiền và hàng hóa hỗ trợ đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sau hơn 10 năm phát động đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục góp phần vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt Nam, cuộc vận động đã giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển KT- XH của tỉnh trong điều kiện hội nhập quốc tế; Chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, đổi mới công nghệ để sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, hình thức đẹp, giá thành hạ; Có chính sách hợp lý, đưa sản phẩm của mình đến tận tay người tiêu dùng.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước¹⁰

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vai trò, chức năng của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục được đẩy mạnh, hướng các hoạt động về cơ sở. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên làm tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND chuẩn bị chu đáo các nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân đạt kết quả, được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Các cuộc tiếp xúc cử tri có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đổi mới về nội dung, hình thức tiếp xúc, số lượng cử tri tham dự đông, kiến nghị nhiều ý kiến sát thực, công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được chú trọng quan tâm và tăng cường thực hiện giám sát các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, góp phần vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết. Để HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị:

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu dân cử trong thời gian tới tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong hoạt động giám sát, đồng thời phối hợp giám sát các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử mang tính quyền lực và giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội mang tính nhân dân; có phương thức phù hợp phát huy chức năng phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tham gia góp ý các dự án luật, các

¹⁰ Thực hiện chương trình “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, mỗi năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp sở ngành tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật hơn 2000 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, trưởng các “nhóm nòng cốt” tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư của 10 huyện, thành phố.

Nghị quyết của HĐND và các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Sau khi nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội và HĐND tỉnh đi vào hoạt động đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội cần tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND, UBND và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021, ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Ủy ban TW MTTQ VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh;
- BTT UB MTTQ tỉnh;
- Lưu VT, VP, Ban DC-PL.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Hùng